



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

โดย สำนักงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ศาลาอาจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗) และ

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗)

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๕ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

(๓) กระทู้ถาม

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จำนวน ๑ กระทู้

- กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาที่เกิดจากนักท่องเที่ยวและผู้พำนักชั่วคราวที่มาจากต่างประเทศในประเทศไทย (นายอนุพร อรุณรัตน์ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนายกรัฐมนตรี)

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล) ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐

๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

จำนวน ๒ กระทู้

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐชายทองคำ น้ำหนัก ๑๑,๐๐๐ บาททอง (นายปานเทพ กล้านรงค์ราษฎร เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนายกรัฐมนตรี)

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง) ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง

๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การตราประมวลรัษฎากรฉบับใหม่ (นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถาปนายนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายเศรษฐา ทวีสิน) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

จำนวน ๘ เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อวัดในพระพุทธศาสนา (วัดสีขาว : วัดแห่งศรัทธาของประชาชน) ซึ่งคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

รองประธานคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่สาม ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านการศาสนา (พลตำรวจโท ศานิตย์ มหาวรร) ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ในการพิจารณาศึกษาพบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเริ่มตั้งแต่ ๑) สภาพปัญหา (ทุกข์) ที่เกิดจากการที่ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อวัดส่งผลต่อพฤติกรรมในการเข้าวัด ๒) สาเหตุปัจจัยของปัญหา (สมุทัย) เพื่อบ่งชี้สาเหตุปัจจัยของปัญหา อาทิ การคัดกรองบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทที่มีความหย่อนยาน ทำให้เกิดมีบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้ามาบวช ๓) แนวทางการจัดการกับปัญหา (นิโรธ) ควรพิจารณาตั้งแต่ต้นน้ำ อาทิ ยกระดับประสิทธิภาพการคัดกรองผู้มีความประสงค์เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทด้วยการจัดการฐานข้อมูล และจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบประวัติ รวมถึงปรับปรุงระบบการจัดทำหนังสือสุทธิของพระภิกษุให้มีความทันสมัย กลางน้ำ ควรมุ่งจัดการสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวัด ปลายน้ำ ควรมุ่งจัดการสภาพปัญหา และสาเหตุปัจจัยจากกระบวนการแวดล้อม และ ๔) หนทาง แนวทางปฏิบัติในการจัดการกับทุกข์ (มรรค) คือ ควรหาแนวทางเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นแนวปฏิบัติ หรือ “มรรควิธี” โดยเสนอแนวทาง “โครงการวัดสีขาว” เพื่อการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะ ๔ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ อาทิ ให้มีคณะกรรมการอำนวยการโครงการวัดสีขาว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำข้อตกลงอย่างชัดเจน มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลวัดสีขาว ใน ๖ หมวดการประเมิน ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการ (๒) พฤติกรรมในพื้นที่วัดสีขาว (๓) การจัดการพื้นที่สีขาว (๔) การเผยแพร่ศาสนา (๕) การรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขอนามัย (๖) การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (๗) ระยะเวลาการประเมินผล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับวัดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดจะได้กำหนดให้มีป้ายสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องวัดสีขาวเพื่อเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ว่าได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นวัดสีขาว ๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการวัดสีขาวโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ราชการ ประชาชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ควรคัดกรองผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ควรแก้ไข้ปัญหาและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในวัด และควรส่งเสริมเพื่อการพัฒนาวัด โดยการจัดประกวดวัดสีขาว ๓) ควรเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อเพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับพระภิกษุที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย แก้ไขประมวลอาญา เพิ่มโทษ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

สำหรับผู้ลี้ภัยหรือผู้หนีศาสนา ๔) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ อาทิ ปัญหาการบิดเบือนที่ไม่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เพื่อจัดโครงการถวายความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนปัญหาความขัดแย้งภายในวัด อาทิ แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสที่ไม่เป็นที่ยอมรับของภิกษุภายในวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำเสนอมหาเถรสมาคมให้กำชับสั่งการให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ที่มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เห็นควรตรวจสอบการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวัดที่ไม่ยอมพ้นจากหน้าที่หรือยังมีบทบาทในวัด เป็นต้น

ภายหลังที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชน วัดที่ดีควรมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี มีความสะอาด พระภิกษุสงฆ์วางตนให้ชาวบ้านเคารพ ส่วนกรณีแนวคิดให้ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงความเป็นวัดสีขาวในวัดที่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการวัดสีขาวกำหนด เห็นว่าอาจเกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน เนื่องจากหากวัดในชุมชนใดไม่มีป้ายจะแสดงว่าเป็นวัดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ อาจเกิดความขัดแย้งในหมู่ประชาชนหากวัดใกล้เคียงไม่ได้รับเลือก อีกทั้งกรณีหากเป็นวัดที่ติดป้ายวัดสีขาวได้แล้ว การรักษาไว้หลังได้ป้ายมาแล้ว หรือหากมีพระภิกษุเพียงรูปเดียวกระทำการไม่เหมาะสม จะเกิดผลกระทบต่อวัดหรือพระภิกษุที่ปฏิบัติดีรูปอื่นได้ จึงเห็นว่าหากเผยแพร่โดยประกาศให้เจ้าอาวาสทุกวัด พระสงฆ์ ชุมชน และประชาชนทุกคนได้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการเสนอ ควรเป็นความศรัทธาด้วยใจจริง นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมหาเถรสมาคม หรือระเบียบมหาเถรสมาคมอาจยังไม่เพียงพอ เห็นควรให้พิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา โดยรวมกฎหมายมหาเถรสมาคม หรือระเบียบมหาเถรสมาคมเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีแนวทางดำเนินการและครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัดทั้งหมด

รองประธานคณะกรรมการการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา (พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร) และอนุกรรมการ (นายพรพล สุวรรณมาศ) ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ว่า กรณีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำป้ายสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณวัดสีขาว ติดให้กับวัดที่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการวัดสีขาวกำหนด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวคณะกรรมการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประกาศยกย่องวัดที่ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ว่าจะเป็นการดีต่อประชาชนที่มีความเลื่อมใสต่อวัด อีกทั้งจะช่วยให้วัดในประเทศมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่มีความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามจะได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้วัดในประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบกองทุนภาครัฐเพื่อการเข้าถึงของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการการพัฒนากองทุนภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

โฆษกคณะกรรมการการปฏิรูปโครงสร้างและบริหารราชการส่วนกลาง (นายพลเดช ปิ่นประทีป) ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการการปฏิรูปโครงสร้างและบริหารราชการส่วนกลางเกี่ยวกับกองทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นแหล่งเงินนอกงบประมาณที่เป็นเครื่องมือการคลัง เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม การกระจายรายได้ และการสนับสนุนนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาล กองทุนหมุนเวียนจึงมีความคล่องตัวในทางการเบิกจ่าย และงบประมาณเหลือจ่ายไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน อีกทั้งยังไม่ผูกมัดกับกฎระเบียบราชการจนเกินไป หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบสามารถออกกฎระเบียบควบคุมเป็นการเฉพาะ เป็นการกระจายอำนาจให้ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลภารกิจตามนโยบายได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้พิจารณาในภาพรวมให้ดี ก็อาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานหรือเกิดปัญหาผลการดำเนินงานขาดทุน และกลายเป็นภาระของภาครัฐ กองทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณยังไม่มีเปิดเผยข้อมูลทางการคลังต่อสาธารณะอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการประเมินผลด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน โดยกรมบัญชีกลาง ยังเป็นเพียงการประเมินการบริหารภายในองค์กรเป็นหลัก ไม่ได้เป็นการประเมินประสิทธิภาพของการตอบสนองนโยบายภาครัฐและการใช้จ่ายงบประมาณ ในแง่นี้ กองทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณจึงมีข้อจำกัดด้านความโปร่งใสทางการคลัง ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า กองทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะการบริหารกึ่งรัฐกึ่งเอกชน มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีความคล่องตัวสูงกว่าหน่วยงานราชการในรูปแบบเดิม และมีศักยภาพสูงในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กองทุนหมุนเวียนส่วนใหญ่ไม่เป็นนิติบุคคล อยู่ในการกำกับของหน่วยงานระดับกรม ในขณะที่บางส่วนเป็นนิติบุคคลและมีกฎหมายเฉพาะ หลายกองทุนมีลักษณะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน ดังนั้น หากมีการบูรณาการร่วมกันอย่างเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อีกทั้งหลายกองทุนยังมีความสนใจในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าอย่างไรจะมีการเข้าถึงบริการของกองทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น ในการนี้ คณะกรรมการการปฏิรูปโครงสร้างและบริหารราชการส่วนกลางจึงมีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารกองทุนหมุนเวียน ในประเด็น (๑) แนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลกองทุนหมุนเวียน (๒) แนวทางการสร้างขวัญกำลังใจ การจัดสวัสดิการและสร้างความมั่นคงของกองทุน และ (๓) แนวทางการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในประเด็น (๑) แนวทางการลดความซ้ำซ้อนของภารกิจ และ (๒) แนวทางการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่าย และข้อเสนอต่อรัฐสภา กล่าวคือ ควรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งให้ “กระทรวง” เป็นกลไกหลักในด้านการจัดการ และใช้ “กองทุนภาครัฐ” เป็นกลไกหลักด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนการยกระดับกองทุนภาครัฐให้เป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” (Game Changes) สำหรับการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และมุ่งทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณะกับภาครัฐได้มากขึ้น

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ภายหลังที่คณะกรรมการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการซักถามในประเด็นที่มีความซับซ้อนในการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาของ ๒ กองทุน คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่า นักเรียนนักศึกษาจะสามารถขอทุนการศึกษาจากทั้ง ๒ กองทุนได้หรือไม่ อย่างไร

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กยศ. เป็นกองทุนเพื่อการกู้ยืม ส่วน กสศ. เป็นกองทุนให้เปล่า ฉะนั้น จึงมีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่ออนุมัติทุนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ขอรับข้อเสนอดังกล่าวไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนา ระบบกองทุนภาครัฐเพื่อการเข้าถึงของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) เพื่อดำเนินการต่อไป

๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการการคมนาคม (พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ) เลขาธิการคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์ (นางจิริดา สงฆ์ประชา) และอนุกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูงสุด การขนส่งทางบกที่ได้รับความนิยมมาก คือ การขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Transportation) เนื่องจากมีความสะดวกสามารถรับ – ส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคได้ทั่วถึง มีความรวดเร็วและประหยัดต้นทุนกว่าการขนส่งวิธีอื่น และเพื่อให้ได้กำไรจากการรับขนส่งมากขึ้น ผู้ประกอบการมักหาโอกาสที่จะบรรทุกสินค้าให้มากกว่าพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งการบรรทุกหนักย่อมทำให้ถนนและสะพานได้รับความเสียหาย ชำรุด ทรุดโทรม นำไปสู่การสูญเสียบนประมาณจำนวนมากในแต่ละปีเพื่อซ่อมบำรุงถนนและสะพาน อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังอย่างยาวนาน เป็นปัญหาของภาครัฐที่ไม่สามารถแก้ไขได้จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก โดยได้มีการนำมาใช้งานแล้ว คือ ระบบเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะรถวิ่ง (Weigh In Motion System : WIM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตรวจชั่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติ (Weigh In Motion) เป็นระบบที่สามารถชั่งน้ำหนักรถในขณะที่เคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ตรวจฟัง สามารถคัดกรองรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดออกจากรถบรรทุกทั้งหมด เพื่อให้ปริมาณรถบรรทุกที่เข้ารับการตรวจชั่งน้ำหนักบริเวณด่านชั่งถาวรน้อยลง

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

และเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถบรรทุก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจราจร ระบบ WIM เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ โดยทำการติดตั้งบนถนน ซึ่งการติดตั้งบนถนนนั้นมีความคลาดเคลื่อนสูง นอกจากนี้ ยังมีระบบที่นำมาใช้กับรถบรรทุก คือ ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS) คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า **ด้านนโยบาย** เสนอให้ปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณาปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข โดยให้ทุกหน่วยงานภายในกระทรวงคมนาคมจัดตั้งเป็นชุดเฉพาะกิจ เพื่อแก้ปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกิน และเสนอให้ชุดเฉพาะกิจดังกล่าวเข้าประชุมร่วมกับระดับคณะกรรมการระดับนโยบายเพื่อเกิดผลเป็นรูปธรรม เร่งรัดการผลักดันให้มีกฎหมายรับรองมาตรฐานระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถยนต์ขณะเคลื่อนที่ (Weigh In Motion System : WIM) และให้ผลการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกด้วยระบบ WIM สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันสถานะของระบบดังกล่าวยังไม่มีกฎหมายรับรองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาบังคับใช้ตามกฎหมายได้ ที่ผ่านมารกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้มีการนำ WIM มาใช้แล้ว แต่เป็นเพียงการใช้เพื่อคัดกรองรถบรรทุกที่มีแนวโน้มว่าจะบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้รถคันดังกล่าวเข้าชั่งน้ำหนักที่สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หรือด่านชั่งน้ำหนักถาวรเพื่อชั่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจึงเป็นความซ้ำซ้อนไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบ WIM ได้อย่างเต็มศักยภาพ **ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย** ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนปรับปรุงโทษและความรับผิดชอบตามกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับการกระทำความผิด ควรให้ความสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความครอบคลุมโครงข่ายถนนของประเทศไทยทั้งที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท **ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยี** ควรเร่งรัดผลักดันการนำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินการ เช่น เทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ความเร็วสูง (High - Speed Weigh - In - Motion : HSWIM) และเทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกชนิดติดตั้งใต้สะพาน (Bridge Weigh - In - Motion : BWIM) มาใช้ในการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินเพื่อลดอุบัติเหตุ และการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ หน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมควรให้ความสำคัญต่อการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบเทคโนโลยี GPS ระบบเทคโนโลยี 3D SCAN ระบบเทคโนโลยีการถ่ายบันทึกรถป้ายทะเบียนรถ รวมถึงระบบ CCTV มาใช้ควบคู่กับระบบ WIM

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดโทษที่ไม่สอดคล้องกับความผิดและอัตราโทษปรับไม่สอดคล้องกับภาวะการณปัจจุบัน และอีกปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาการรับส่วย ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหา แต่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ควรมีการแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกำหนดอัตราโทษปรับให้เหมาะสมกับการกระทำความผิด เช่น กำหนดให้

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ต้องเสียค่าปรับสูงขึ้นตามจำนวนน้ำหนักที่บรรทุกเกินแบบขั้นบันได และให้ต้องรับโทษสูงขึ้นในกรณีกระทำผิดซ้ำ อีกทั้งควรต้องกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางการขนออกจากโรงงานจนถึงปลายทางซึ่งเป็นผู้ซื้อ มีส่วนรับผิดชอบหากมีการบรรทุกน้ำหนักเกินโดยจะต้องร่วมรับผิดชอบกับเจ้าของรถบรรทุกและผู้ขับรถด้วย เพื่อสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อรถบรรทุก ควรต้องมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งทุกหน่วยงานจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ร่วมกัน และควรศึกษาว่าในต่างประเทศใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ รัฐบาลต้องมีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาและต้องแก้ไขทั้งระบบ โดยมีการจัดทำแผนแม่บทการปฏิรูปอย่างเป็นระบบให้ชัดเจน

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการการคมนาคม (พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ) เลขานุการคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ด้านโลจิสติกส์ (นางจิรดา สงฆ์ประชา) คณะทำงาน (นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์) ผู้แทนกรมทางหลวง (นายเฉลิมลาภ สินคง) และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พันตำรวจเอก แมน เม่นแย้ม) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมการได้ติดตามและศึกษาปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอ โดยการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกิน ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยทำข้อตกลงร่วมกันในหลายเรื่อง เช่น ข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบก ให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินระหว่างกัน ปัจจุบันตำรวจทางหลวงได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำ ความผิดร่วมกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท โดยมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติ (Big Data) เพื่อขยายผล โดยนำข้อมูลที่จัดเก็บร่วมกันมาวิเคราะห์ว่าบ่อดินแห่งใดมีการบรรทุกน้ำหนักเกิน จะส่งเรื่องให้หน่วยงาน ที่มีหน้าที่ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการจับกุมต่อไป ซึ่งเป็นการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน อย่างไรก็ตาม พบปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีช่องว่างทำให้ไม่สามารถดำเนินการเอาผิดต่อผู้กระทำ ความผิดได้ หรือดำเนินการจับกุมได้แต่บทลงโทษเป็นโทษสถานเบา จึงเป็นเหตุให้ผู้กระทำ ความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงควรต้องเร่งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยเร็วต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ : การรับมือของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

รองประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ คนที่หนึ่ง (พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร) และผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (พันตำรวจเอก ณ์ทกฤช พรหมจันทร์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลทางบวกทำให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างฉับพลันจากการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เพื่อให้การบริการต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น แต่ก็เป็นช่องทางให้มีการใช้ช่องโหว่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อขัดขวาง รบกวน หรือทำลายระบบส่งผลให้การทำงานของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญหยุดชะงัก อันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเป็นวงกว้างได้ สถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลก ในปี ๒๕๖๗ มีแนวโน้มรุนแรงและขยายตัวมากขึ้น พิจารณาจากรูปแบบภัยคุกคามที่หลากหลายขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยส่งเสริมจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้าถึงง่าย ส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านสาธารณสุข ตลอดจนส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วย ประเทศไทยจะยังไม่เผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต เพราะมีกฎหมาย (พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง) โครงสร้าง กลไก กระบวนการ และมาตรการ (นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่โดยที่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกฎหมายฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ขาดบทลงโทษ มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือภาคเอกชน ขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ โครงสร้าง กลไก มาตรการและแนวทางที่มียังมีข้อจำกัด อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

การรักษาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคตที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นสำคัญ และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนาระบบงานข่าวกรองไซเบอร์และศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ สร้างการรับรู้และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับทุกส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนอย่างทั่วถึง และมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ให้มีการติดตามและรายงานพัฒนาการภัยคุกคามทางไซเบอร์ในไทยอย่างต่อเนื่อง การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุร้ายแรงและวิกฤต การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการเฝ้าระวัง รับมือป้องกัน และตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น สร้างความคุ้มกันและยกระดับขีดความสามารถของสังคมไทยในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน ด้วยการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของสังคมที่มีกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันแบบ whole-society approach สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะ โดยใช้กลไกในสังคมที่เข้าถึงประชาชน เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ จัดทำเป็นคู่มือแนวปฏิบัติเมื่อเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร รายงานการเฝ้าระวังภัยคุกคามให้สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่ซับซ้อน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุงกฎหมายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้วพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานคณะทำงานสนับสนุนข้อมูลกฎหมายด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นายสมชาย เสียงหลาย) และเลขาธิการคณะทำงาน (นายสุทธิพงษ์ ชาญชฎานนท์) ร่วมกันเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) ได้ตั้งขึ้นมา ๔ ปีกว่า และมีการบังคับใช้กฎหมายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาระยะหนึ่งแล้ว คณะกรรมการจึงจัดทำแบบสอบถามขึ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าของสถานะกฎหมายลำดับรองของกฎหมายการอุดมศึกษาฯ จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔) พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๕) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ออกไป เพื่อสรุปแนวทางและเร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลการวิเคราะห์และประมวลผลจากแบบสอบถาม กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ มีผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๗ คน มีภาพรวมแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบในนามองค์กร ส่วนที่ ๒ คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประเด็นปรับปรุงกฎหมายด้านการอุดมศึกษาฯ สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับทราบและเข้าใจกฎหมายลำดับรองด้านการอุดมศึกษาฯ ของพระราชบัญญัติ จำนวน ๕ ฉบับ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ในประเด็นความครบถ้วน ความทันเวลาของการออกกฎหมายลำดับรองและการนำไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับ “มาก” ในเรื่องกฎหมายด้านการอุดมศึกษาฯ จำนวน ๕ ฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบันว่ามีความจำเป็นและมีประโยชน์ทุกประเด็น เรื่องของหน่วยงานภายในที่ได้ดำเนินการออกกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการอุดมศึกษาฯ และการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา เป็นผลให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอีก ๓ ฉบับ

คณะกรรมการธิการได้มีข้อคิดเห็นว่า ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย/ความล่าช้าในการออกกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ขณะนี้เกิดมาจากการตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลายฉบับ ที่มีบางมาตราไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากเรื่องของการอุดมศึกษาเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง จึงต้องมีการตีความกฎหมายอย่างละเอียดโดยคณะกรรมการ หลายชุดด้วยกัน รวมถึงมีข้อเสนอแนะเรื่องของการบูรณาการสาขาวิชาและผลิตหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ (Higher Education Sandbox) หรือการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และมีข้อเสนอแนะในประเด็น (๑) ควรเร่งรัดออกหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำวิจัยและนวัตกรรมของกรรมการผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน ในระบบวิจัยและนวัตกรรม และควรมีการจัดสัมมนาหรือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย (๒) การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (๓) การออกกฎหมายลำดับรองด้านการอุดมศึกษาฯ ทั้ง ๗๔ ฉบับ จำเป็นต้องดำเนินการให้ทันภายในกำหนดระยะเวลา มิเช่นนั้น จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรัฐได้ เช่น อาจทำให้บทบัญญัติในมาตรานั้นของพระราชบัญญัติเป็นอันสิ้นผลไป หรือไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการดำเนินการบางประการแก่ประชาชนเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ (๔) ข้อเสนอไปยังหน่วยงานภายในที่ดำเนินการตรากฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการอุดมศึกษาฯ ควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์ให้เป็นมาตรฐาน และควรมีการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ทางการวิจัย

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

เนื่องจากบางงานวิจัยอาจตีความเชิงพาณิชย์ได้ยาก และ (๕) พระราชบัญญัติแต่ละฉบับมีความซับซ้อน จำเป็นต้องมีการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ และให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้เกิดผล เป็นรูปธรรม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมิตให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการยกระดับระบบประกันภัยเกษตรกรกรม ซึ่งคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (นายสมชาย หาญหิรัญ) และที่ปรึกษาคณะกรรมการการเศรษฐกิจฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านตลาดทุน และธุรกิจประกันภัย (นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์) พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นายชูฉัตร ประมูลผล) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ภาคเกษตรกรรมจึงเป็นภาคส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่เกษตรกรไทยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยที่ไม่แน่นอน จากกลุ่มภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยตรง ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการผลิต ที่สูงขึ้นและต่อเนื่องไปถึงความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ตกต่ำลง ทำให้เกิดเป็นภาวะหนี้สินเรื้อรังที่ยากจะแก้ไข ซึ่งการบริหารจัดการส่วนหนึ่งที่เกษตรกรได้รับจากภาครัฐ คือ นโยบายการให้ความช่วยเหลือจ่ายเงิน เยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือการช่วยเหลือผ่านระบบกลไกของการประกันภัยในโครงการประกันภัยพืชผล โดยปัจจุบันมีจำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตาม แนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดและอุปสรรคในการดำเนินการหลายส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนการพิสูจน์ความเสียหายที่ต้องใช้ระยะเวลา และทรัพยากรจำนวนมาก ความต่อเนื่องของโครงการที่ต้องอาศัยการของบประมาณโครงการเป็นรายปี รวมถึงต้นทุนการประกันภัยที่ยังผันผวนตามภาวะตลาดการรับประกันภัยต่อจากต่างประเทศ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรยกระดับกลไกการดำเนินงาน ระบบประกันภัยเกษตรกรกรมเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประกอบการจัดการงบประมาณและการเยียวยา เกษตรกรที่เหมาะสม โดยผลักดันให้ภาครัฐมีการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของธุรกิจประกันภัยภายในประเทศ ให้สามารถเพิ่มการขยายตัวของธุรกิจที่มากขึ้น การลดสัดส่วนการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจากภาครัฐ และเพิ่มสัดส่วนการร่วมจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจากเกษตรกรโดยสร้างแรงจูงใจ เพิ่มคุณค่า รวมถึงสร้างความ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัย การเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติจะช่วยให้เกษตรกรได้รับการเยียวยาทันทั่วถึง การพิจารณา จัดตั้งกองทุนประกันภัยพิบัติเกษตรกร เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดความเสียหาย ต่อการประกันภัยเกษตรกร การพิจารณารากกฎหมายประกันภัยเกษตรกรเป็นกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้ระบบประกันภัยเกษตรกรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนกฎหมาย ประกันภัยเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เห็นควรจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย ประกันภัยเกษตรกร โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และควรมีคณะอนุกรรมการสนับสนุน อย่างน้อยอีก ๒ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกันภัย เกษตรกรรมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และคณะอนุกรรมการออกแบบ ระบบการประกันภัยเกษตรกร เพื่อดำเนินการออกแบบระบบและให้การสนับสนุนทางนโยบาย

ภายหลังที่คณะกรรมการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในหลายรูปแบบทั้งในเรื่อง ปริมาณผลผลิต ราคา การเอาเปรียบจากนายทุน หรือภัยธรรมชาติ ดังนั้น ภาครัฐควรเข้ามาดูแลเพื่อให้ เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งการประกันภัยเกษตรกรเป็นการช่วยเหลือ ประการหนึ่งที่จะช่วยลด ภาระของรัฐและช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเห็นด้วยที่จะให้มีกฎหมายประกันภัย เกษตรกรรมเป็นกฎหมายเฉพาะเพื่อให้ระบบประกันภัยเกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวควรเปิดโอกาสให้บุคคลในภาคการเกษตรซึ่งมีความรู้ความเข้าใจได้มีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายด้วย มิใช่มีแต่เพียงบุคลากร จากภาคราชการเท่านั้น และการนำระบบประกันภัยมาใช้กับภาคเกษตรกรรมควรพิจารณาเลือกให้มีการ ประกันภัยในสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงและเกษตรกรมีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เช่น ทุเรียน รวมทั้งพิจารณาเรื่องพื้นที่ด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนั้น ๆ ตลอดจน ต้องมีความชำนาญด้านเทคโนโลยีและข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินความเสียหายด้วย

ประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (นายสมชาย หาญหิรัญ) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งเห็นว่า ระบบประกันภัยเกษตรกรเป็นเพียงกลไกหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี แต่โดยที่อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในหลายรูปแบบ จึงจะต้องมีกลไกประการอื่นเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาหรือรองรับความเสี่ยงในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย

ที่ประชุมแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมิตินให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการ (Disability Inclusive Development : DID) ซึ่งคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ ตังคณานุก์ชัย) และอนุกรรมการกิจการคนพิการ (นายรัตน์ กิจธรรม และนางสาววิจิตา รชตะนันท์กุล) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการ เป็นการนำหลักการการพัฒนาที่ครอบคลุม หรือ “การพัฒนาแบบองค์รวม” หรือ “การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” (Inclusive Development : ID) โดยกำหนดให้คนพิการ เป็นกลุ่มเป้าหมายและเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนา กล่าวคือ ในทุกการพัฒนาจะต้องมีคนพิการ เข้าไปผนวกรวมหรือหลอมรวมในการพัฒนานั้น ๆ ด้วย ซึ่งสามารถติดตามและประเมินผลได้จากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยต้องมีการจัดทำงบประมาณที่ครอบคลุมถึงคนพิการ (Disability Inclusive Budgeting : DIB) ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๑ วรรคสี่ ได้รับรองไว้ว่า รัฐต้องจัดสรรงบประมาณ ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ คณะกรรมการได้นำกรอบแนวคิดความเท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า (Inclusive Equality Framework) มาเป็นหลักการพื้นฐานในการพิจารณาศึกษา ประเด็นนี้ เนื่องจากเป็นหลักการสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการ (DID) ซึ่งสอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผลการพิจารณาศึกษาการดำเนินการด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการ โดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณ ที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผ่านการติดตามการดำเนินงานและนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ การติดตามการจัดทำแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การติดตามการจัดทำร่างแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ปรากฏว่า ยังพบปัญหาอุปสรรค และช่องว่างในการผนวกรวมประเด็นคนพิการ ตั้งแต่การกำหนดกฎหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนากฎหมาย การจัดสรร งบประมาณ การจัดตั้งโครงสร้างหรือกลไก ไปจนถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ควรเป็นไปตามมาตรา ๗๑ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ดังนั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานบูรณาการประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลักอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการจึงได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนา ที่ครอบคลุมถึงคนพิการเพื่อขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จำนวน ๘ ข้อ ได้แก่

(๑) การกำหนดกฎหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงหลักการแห่งความเท่าเทียมและเป็นธรรมถ้วนหน้า (Inclusive Equality) (๒) การจัดทำงานงบประมาณที่ต้องครอบคลุมถึงคนพิการ (๓) การปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ที่ระบุครอบคลุมถึงคนพิการ ทั้ง ๕ หมวดหมาย ๗ กลยุทธ์ อย่างจริงจัง (๔) การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒ ให้สามารถบังคับใช้ได้ อย่างเป็นรูปธรรม (๕) การจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการ (๖) การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ต้องจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับความพิการอย่างเป็นระบบ (๗) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความพิการ และ (๘) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงคนพิการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ภายหลังที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยได้มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า (๑) ควรมีการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ผู้พิการที่ประกอบอาชีพขายสลากให้ชัดเจน เพื่อมิให้ถูกเอาเปรียบให้ต้องรับสลากมาขายในราคาที่สูงกว่าปกติอย่างมาก เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอ (๒) เสนอให้แก้ไขนิยามของคำว่า “คนพิการ” ให้หมายถึงผู้มีภาวะความบกพร่องทางกาย (๓) เสนอให้นำแนวคิดตามรายงานเรื่องนี้ไปประกอบการวางแผนทางการดำเนินงานด้านคนพิการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้คนกลุ่มนี้ตกอยู่ในภาวะพึ่งพิงและเป็นพลังทางสังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป และ (๔) ขอให้เผยแพร่ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการฯ ผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกพัฒนาชุมชน กลไกเศรษฐกิจ หรือกลไกอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการฯ ได้ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานฉบับนี้ โดยคณะกรรมการฯ จะได้ติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลตามข้อเสนอแนะในรายงาน รวมทั้งในเรื่องการจัดสรรโควตาสลากให้กับคนพิการ ส่วนในเรื่องการแก้ไขนิยามของคำว่า “คนพิการ” ก็เป็นข้อเสนอที่อาจนำไปสู่การพิจารณาในอนาคตต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อ เพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทยซึ่งคณะกรรมการธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

ประธานคณะกรรมการธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) และรองประธานคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน (นางธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ชนะอนเนก) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ปัจจัยการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นในครอบครัว โรงเรียนและสังคมปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปัญหามาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก แต่ละช่วงวัย การขาดทักษะในการสื่อสารเชิงบวก ขาดความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา อีกทั้งสื่อในปัจจุบันมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาที่เป็นจริง และไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนจึงได้รับสื่อที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คณะกรรมการจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) ภาครัฐควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกระบบการศึกษา มุ่งส่งเสริม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านสุขภาพจิต ทักษะชีวิต และจิตวิทยาครอบครัวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกระบบการศึกษา ควรบรรจุเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล หรือ DQ เข้าไปในหลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษาทุกสังกัด ควรกำหนดนโยบายในองค์กรในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานด้านการสร้างการรับรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล ควรพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบในภาคบังคับเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงควรมีหน่วยเฉพาะกิจต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารผ่านสื่ออย่างเหมาะสม และควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ประกอบการสื่อในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่นำเสนอเนื้อหาขัดต่อจริยธรรมและละเมิดกฎหมายในประเทศไทย ๒) สถานศึกษา ควรจัดพื้นที่หรือจัดตั้งกลไกในสถานศึกษาให้มีบุคลากรในการรับฟัง และเป็นที่ยปรึกษาปัญหาของเด็กและเยาวชน เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพจิตในสถานศึกษา และสร้างแนวทางเชิงจิตวิทยาในระบบโรงเรียนโดยเฉพาะห้องปกครองโดยเน้นหลักส่งเสริมพัฒนา เสริมพลังบวกและเยียวยาให้เด็กสามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้เพื่อป้องกันและการผลักเด็กให้ออกนอกระบบการศึกษา ๓) องค์กรวิชาชีพสื่อควรเพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ ส่วนองค์กรกำกับดูแลสื่อ ควรกำหนดแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังให้ผู้ผลิตสื่อนำเสนอเนื้อหาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และชี้ให้เห็นถึงผลลบจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ๔) ผู้ประกอบการสื่อ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

เทคโนโลยีและโทรคมนาคม ควรจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการนำเสนอเนื้อหาของผู้ผลิตสื่อทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับจริยธรรมวิชาชีพสื่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ๕) องค์การศาสนา ควรร่วมกันเผยแพร่ คำสอนของศาสนา เพื่อยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันและไม่สร้างปัญหา ให้แก่ผู้อื่น

ภายหลังที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า จากข่าวสารที่พบตามสื่อออนไลน์ ในปัจจุบันมีส่วนในการสร้างความรุนแรงให้สังคมไทยและทั่วโลกเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงต้องตระหนัก และพิจารณาแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็ว บางครั้งผู้ปกครองปล่อยให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเปิดดูสื่อออนไลน์อย่างอิสระซึ่งมีทั้งสื่อที่ดีและสื่อที่ไม่เหมาะสม เกิดจินตนาการในความคิด ส่งผล กระทบต่อการใช้ชีวิตในความเป็นจริง จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในเรื่องการ บรรจุ เนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อและความฉลาดรู้ทางดิจิทัล หรือ DQ เข้าไปในหลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษา ทุกสังกัด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รู้เท่าทัน เนื่องจากหากครูเข้าใจ จะสามารถสื่อสารสิ่งที่ดีและถูกต้อง อาจใช้วิธีดูแลนักเรียนรายบุคคลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ รับฟังความคิดของเด็ก เพื่อจะช่วยเสริมพัฒนาให้เด็กมีความคิดและสามารถแยกแยะบริโภคนิสัยสื่อที่ดี ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ควรมีบทบาทในการกำกับดูแลและยับยั้งสื่อที่ไม่เหมาะสม ให้ได้มากยิ่งขึ้น

ประธานคณะกรรมการฯ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์) ได้ตอบข้อซักถาม สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะของสมาชิกเกี่ยวกับการพัฒนาในการชี้แนะของครูนั้น ในอดีตโรงเรียนมีห้องเรียนกู่หลาบขาว ซึ่งเป็นห้องที่ให้คำปรึกษา เรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ มีครูแนะแนวทางการใช้ชีวิต ดูแลสุขภาพ รวมถึงการป้องกันการ ตั้งครรภ์ โดยเรียนรู้จากชีวิตจริง แต่ครูที่มีทักษะชีวิตที่ดีหาได้ยากมาก หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วย จะเกิดปัญหา ส่วนหนึ่งนอกจากการเติมความรู้ให้เด็กเท่าทันสื่อแล้ว ควรต้องเพิ่มกิจกรรมสัมพันธ์ให้มากขึ้น อาทิ วิชาพลศึกษา กิจกรรมสันทนาการเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และใช้เวลาร่วมกัน สามารถลดการใช้สื่อ ออนไลน์ได้อีกทางหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จำนวน ๑ เรื่อง

- รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยรองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์) เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ภายหลังที่เลขาธิการ ป.ป.ส. นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าว สรุปได้ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด แต่ยังคงมีความกังวล เกี่ยวกับการที่กฎหมายแก้ไขให้ยาเสพติดบางชนิด ไม่เป็นยาเสพติด หรือแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติด โดยเฉพาะการครอบครองยาบ้า จำนวนไม่เกิน ๕ เม็ด ที่ให้สันนิษฐานให้เป็นผู้เสพ ไม่ใช่ผู้ค้า แล้วนำไปบำบัดรักษา เห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่เหมาะสม ถ้ามีการครอบครองยาเสพติด ควรจะต้องดำเนินคดีทั้งหมด เพราะยาเสพติดเป็นอันตรายต่อเยาวชนและสังคม นอกจากนี้ มีข้อสังเกต เกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๑๑/๑ (๖) นอกจากอำนาจการจับกุมตามมาตรา ๑๑/๑ (๔) แล้วยังให้อำนาจในการยึด และอายัดทรัพย์สินได้ด้วย ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการใช้อำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวมีผลการ ดำเนินการเป็นอย่างไร มีอุปสรรคใดบ้าง รวมทั้งการใช้อำนาจในการควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมตามมาตรา ๑๑/๑ (๔) เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สามารถควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมได้ไม่เกิน ๓ วัน ตามมาตรา ๑๑/๖ โดยเป็นอำนาจ เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การใช้อำนาจดังกล่าว ควรใช้อย่างระมัดระวัง ใช้ในการสืบสวนขยายผลเท่าที่จำเป็น ส่วนประเด็นที่กฎหมายระบุให้ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สามารถขอให้ “บุคคลใด” ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ควรกำหนดกฎหมายที่ให้แก่ชัดว่า “บุคคลใด” ที่ขอให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่หมายถึงใครบ้าง ถ้าไม่กำหนดแล้วมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจเกิด การใช้อำนาจโดยไม่ชอบ และ ป.ป.ส. ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ก่อนที่จะมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ในอำนาจหน้าที่หรือกระบวนการนำตัวผู้เสพหรือผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา เพราะว่าถ้าไม่มีผู้เสพ หรือผู้ติด ก็จะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดผู้ค้าได้ และในส่วนของกรรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ เรื่องผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควรมีการรายงานผลของการดำเนินคดียาเสพติด

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

ไม่ว่าจะถึงที่สุดโดยศาลชั้นต้นตัดสินและไม่มีการอุทธรณ์ หรือคดีถึงที่สุดโดยที่ศาลสูงตัดสินแล้ว ควรมีการรายงานข้อมูลในส่วนนี้ว่าผลเป็นประการใด มีปริมาณการดำเนินคดีในชั้นศาลแตกต่างจากคดีที่เกิดขึ้นในชั้นจับกุมมากน้อยเพียงใด และประการสุดท้ายควรเร่งรัดเสนอรายงานการปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๕ เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาให้ทันภายในสมัยนี้ด้วย

จากนั้น รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ในเรื่องการบำบัดรักษา รัฐบาลมุ่งเน้นในเรื่องการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการทางสาธารณสุข ซึ่งในเรื่องการครอบครองยาบ้า ๕ เม็ด เป็นบทสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา ๑๐๗ เป็นบทห้ามมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น ถ้าเป็นปริมาณเล็กน้อยจึงต้องกำหนดว่าเท่าใดคือปริมาณเล็กน้อย กฎกระทรวงจึงดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดดังกล่าว ก็ขอรับความห่วงใยในเรื่องนี้เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการและชี้แจงในเวทีต่าง ๆ ให้ทราบข้อเท็จจริงของที่มาของกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองยาบ้า ๕ เม็ด รวมทั้งจะพิจารณาทบทวนแก้ไขเรื่องดังกล่าวในโอกาสถัดไป ส่วนการเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในเรื่องการยึดอายัดทรัพย์สินจากกรณีเข้าไปจับกุมและพบว่ามียาเสพติดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำความผิดเกี่ยวยาเสพติด กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สามารถที่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนแล้วต้องรีบทำรายงานเสนอต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้นหรือไม่ การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้การยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินเป็นไปได้ยากมากขึ้น และในปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีการยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท และเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ออกคำสั่งในการยึดทรัพย์สินแล้ว ในประเด็นเรื่องการควบคุมตัว ๓ วัน มีระเบียบสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการปฏิบัติในการควบคุมตัวว่าให้ดำเนินการควบคุมตัว ๓ วัน ถือว่าเป็นอำนาจพิเศษและให้ใช้เฉพาะกรณีจำเป็นที่ต้องมีการสืบสวนหรือสอบสวนขยายผลไปยังนายทุนหรือผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง ดังนั้น จึงใช้อำนาจนี้ในการดำเนินการเฉพาะในเรื่องสำคัญแล้วก็มีผลขยายผลจำเป็นเท่านั้น ส่วนกรณีการกำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ ในระเบียบมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะขอให้ผู้ใดมาเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ป.ป.ส. ต้องเลือกจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นลำดับแรกก่อน และเลือกข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐเป็นลำดับที่สองแล้วสุดท้ายจึงจะเลือกบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม การขอให้บุคคลมาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่นั้น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ต้องอยู่ร่วมหรืออยู่ในขณะหรืออยู่ดูแลในการช่วยเหลือของบุคคลดังกล่าวนี้ตลอดเวลา ประการสุดท้ายเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับอำนาจในเรื่องของการนำตัวผู้เสพหรือผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา จะขอรับข้อเสนอแนะนี้ในการเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นขึ้นจากเดิมที่ให้ความรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว จะรับไปเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ และเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นและการขนยาผ่านช่องทางธรรมชาติ ขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ส. และรัฐบาลได้กำหนดพื้นที่พิเศษตามตามชายแดนใน ๓ จังหวัด

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

คือ เชียงใหม่ เชียงราย และนครพนม เป็นพื้นที่การดำเนินการของความร่วมมือระหว่างประเทศในการที่จะไปดำเนินการในเชิงรุก โดยได้ขอความร่วมมือกับลาวและเมียนมาร์ในการดำเนินการ รวมทั้งประเทศไทย มีศูนย์โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยที่จะเป็นจุดหลักในการประสานงานดำเนินการร่วมกัน ส่วนรายละเอียดในเรื่องของการติดตามผลการดำเนินคดีขอรับข้อเสนอแนะไปเพื่อดำเนินการแล้วจะรวบรวมมารายงานที่ประชุมวุฒิสภาในโอกาสต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา

สำนักงานการประชุม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

